

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp Hội đồng nhân dân xã giữa năm 2022

Theo báo cáo số 108/BC-MTTQ-BTT ngày 30/5/2022 của Ban Thường trực UBMTTQVN xã Đức Lâm về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND xã thường kỳ giữa năm 2022. UBND xã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân xã giữa năm 2022 như sau:

I. Ý kiến cử tri thôn Tú Sơn 1

1. Đề nghị UBND xã quan tâm giải quyết dứt điểm vụ việc 11 nhóm hộ tại thôn Tú Sơn 1.

Ngày 16/9/2022, UBND xã đã tổ chức buổi làm việc với các hộ có liên quan. Tại buổi làm việc, các hộ thống nhất với UBND xã về hiện trạng sử dụng đất liên quan đến đơn của 11 nhóm hộ. Qua buổi làm việc các hộ đề nghị UBND xã có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền giao trả lại đất tại vùng đất trước đây nhà nước đã giao cho các hộ. Về thời gian và định hướng giải quyết vụ việc, các hộ thống nhất với UBND xã thực hiện theo quy trình hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND xã đã gửi văn bản thông báo kết quả buổi làm việc đến từng hộ của 11 nhóm hộ, đồng thời UBND xã đã lập thủ tục báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

2. Đề nghị UBND xã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý việc các hộ dân trồng cây keo trên vùng đất trồng mía tại thôn Tú Sơn 1 và có kế hoạch chuyển đổi cây trồng cho phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

UBND xã đã ban hành Thông báo số 128/TB-UBND ngày 07/10/2022 về việc nghiêm nghiêm cấm trồng cây lâu năm, cây lâm nghiệp (*cây keo, bạch đàn*) trên đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác và trên hàng lang bảo vệ kênh mương, giao thông trên địa bàn xã Đức Lâm. Đồng thời, UBND xã làm việc với các hộ dân trồng keo, bạch đàn mới trồng hoặc trồng dưới 1 năm để yêu cầu các hộ dân tự nguyện thu dọn toàn bộ cây trồng sai mục đích sử dụng đất đã vi phạm. Trong thời gian đến, UBND xã tiếp tục làm việc với các hộ dân có cây trồng sai mục đích sử dụng đất còn lại. Thực hiện theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức, hiện nay UBND xã đang xây dựng phương án trình UBND huyện phê duyệt vùng sản xuất nông nghiệp với diện tích khoảng 30 ha, trong đó chú trọng đến đầu tư hệ thống hạ tầng, hệ thống điện nhằm tạo điều kiện cho người dân sản xuất được thuận lợi ở khu vực này.

3. UBND xã cần có văn bản đề nghị nhà mạng Viettel di chuyển một số trụ điện sau khi dồn điền đổi thửa ở CDC số 5 thôn Tú Sơn 1 để thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp của người dân.

UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Địa chính - Xây dựng kiểm tra hiện trường, hiện nay có 9 trụ điện viễn thông nằm dưới lòng mương cần phải di dời. UBND xã đã có công văn kiến nghị với Trung Tâm viễn thông khu vực 5 huyện Mộ Đức để kiểm tra, có hướng xử lý kịp thời.

II. Ý kiến cử tri thôn Tú Sơn 2

1. Việc làm tuyến mương bê tông từ CCN - Nhà máy nước có kích thước 0,4m là quá nhỏ, vào mùa mưa nước thoát không kịp gây ngập úng khu vực này, đề nghị UBND xã có hướng chỉ đạo khắc phục.

UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Địa chính - Xây dựng phối hợp với HTXDVNN Tú Sơn 2 kiểm tra hiện trường, tuy nhiên công trình mới đầu tư năm 2020 cho nên chưa thể bố trí kinh phí sửa chữa được. Trong thời gian đến sẽ khắc phục bằng cách kết hợp với xây dựng Trường mầm non Đức Lâm để sửa chữa lại tuyến mương cho phù hợp với thực tế hiện nay.

2. Việc khai thác mỏ đất ở núi đất của công ty Hà Vân có đúng vị trí theo quyết định cho phép khai thác hay không? Đề nghị UBND xã kiểm tra.

Ngày 22/10/2022, UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã, Trưởng thôn Tú Sơn 2 và Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng thương mại Hà Vân, tiến hành kiểm tra hiện trường. Qua kiểm tra, hiện nay Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng thương mại Hà Vân khai thác khoáng sản đất, tại mỏ đất Núi đất đúng vị trí mốc giới được UBND tỉnh cấp phép khai thác (*Giấy phép số 31/GP-UBND, ngày 17/6/2020*).

3. Nhân dân thôn Tú Sơn 2 đề nghị UBND xã kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép đổi nối tuyến đường huyện Chợ Mới – Tân Phong với đường sắt để phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa cho người dân phía tây đường sắt.

Ngày 30/8/2022, HĐND huyện đã có Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường Chợ mới – Tân Phong (giai đoạn 3) có thiết kế nút giao đường sắt tại lý trình Km1 + 645,75, dự kiến tổng mức đầu tư: 27 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và vốn ngân sách huyện, thời gian thực hiện năm 2022-2024.

III. Ý kiến cử tri thôn Thạch Trụ Đông

1. Đề nghị cần thường xuyên nạo vét vùng hạ lưu hai bên bờ Suối giới để khắc phục việc ngập úng sạt lở hai bên bờ từ Đập dâng suối giới đến Sông Thoá.

UBND xã đã chỉ đạo HTXDVNN & NTTTS Thạch Trụ kiểm tra, rong phát hai bên bờ Suối Giới trước cơn bão số 4 trong năm 2022.

2. Đề nghị khai thông các tuyến mương đoạn qua vườn nhà ông Nguyễn Nhân và đoạn phía đông nhà ông Nguyễn Văn Sáu để giải quyết việc ngập úng của các hộ dân khu vực phía Bắc CDC 20 vào mùa mưa.

UBND xã đã chỉ đạo cho Trưởng thôn cần phải tổ chức họp dân sinh sống xung quanh khu vực tuyến mương này để kiểm tra và có hướng xử lý cho phù hợp.

IV. Ý kiến cử tri thôn Thạch Trụ Tây

1. Đề nghị UBND xã tiến hành thi công xây dựng mới Nghĩa trang nhân dân tại địa điểm đã được quy hoạch (Núi lớn, thôn Tú Sơn 2, quy hoạch 8 ha) vì hiện nay Thạch Trụ Tây Nghĩa trang hiện trạng không còn đất để sử dụng.

HĐND xã đã có Nghị quyết về quy hoạch Nghĩa địa tập trung cho toàn xã giai đoạn 2021 – 2030, tại vị trí phía Tây đường Tân – Phong, giáp với ranh giới xã Phổ Phong, diện tích quy hoạch 7 ha và được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030, tại Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 15/9/2021. Hiện nay UBND xã tham vấn các ngành chuyên môn cấp trên để hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện trong năm 2023-2025.

2. Đề nghị khảo sát và có kế hoạch đặt các cống thoát nước phía tây kênh Liệt sơn đoạn từ nhà ông Nguyễn Tới đến Bis 14 để tránh sạt lở khu vực này do nước từ cống qua Quốc Lộ 1A đổ xuống vào mùa mưa.

UBND xã đã tổ chức kiểm tra hiện trường, qua đó UBND xã đã tổ chức thực hiện bằng cách hạ thấp các bờ phía Đông kênh Liệt Sơn để phân lũ vùng hạ lưu tránh gây sạt lở cho khu vực này.

3. Trên địa bàn thôn hiện nay nạn cờ bạc, số đề xảy ra rất nhiều; người dân lấn chiếm lòng lề đường buôn bán gây mất trật tự an toàn giao thông. Đề nghị chính quyền có biện pháp mạnh để xử lý.

UBND xã đã chỉ đạo Công an xã trong thời gian đến tiến hành gọi hỏi răn đe các đối tượng đánh bạc, lập hồ sơ theo dõi và xây dựng kế hoạch triệt phá.

Qua nhiều lần khảo sát tuyến Quốc lộ 1, địa bàn thôn Thạch Trụ Tây thì không phát hiện hộ dân nào đặt, để đồ vật cố định, xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi lòng, lề đường. Hàng ngày, từ 05h – 08h30, chỉ có một số hộ dân bán ăn sáng đặt biển hiệu, xe đẩy di động bán ăn sáng trên rãnh thoát nước Quốc Lộ 1 và một số người dân đứng dưới lòng đường mua hàng, có phần ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Công an xã đã tuần tra, nhắc nhở, nhưng vẫn còn tái diễn; trong thời gian tới, vận động các hộ dân thay biển hiệu đặt dưới đất bằng biển hiệu gắn trên không (gắn trên nhà).

4. Đề nghị Công an xã tăng cường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, đặc biệt là kiểm tra các quán nhậu hoạt động quá giờ quy định dẫn đến một số thanh, thiếu niên chạy xe nẹt pô trong KDC ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân.

Hiện chưa có quy định về thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh ăn, uống nên không thuộc chức năng kiểm tra của Công an xã. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tuần tra, phát hiện, xử lý hành chính 05 trường hợp thanh, thiếu niên sử dụng xe mô tô độ chế, vi phạm TTATGT và mất trật tự ở khu dân cư. Hiện Công an xã vẫn duy trì công tác tuần tra, xử lý các trường hợp trên.

Kính báo đề Thường trực HĐND xã, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, đại biểu HĐND xã biết, theo dõi và trả lời cho cử tri./

Nơi nhận:

- TT HĐND xã ;
- CT, PCT UBND xã;
- Ban Thường trực UBMTTQVN xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu : VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Mai Tấn Thành

